

Những vụ luật sư đáng kính phẫn

Tác Giả: Lê Phan

Thứ Tư, 21 Tháng 1 Năm 2009 21:42

Hồi còn nhỏ, tôi nhớ các vụ luật sư đẫm máu là trớ trêu và họ là những người rớt đẫm máu kính nể. Những sau này, ngay cả ở Việt Nam trước năm 1975, những người tốt nghiệp ngành luật trở thành lập pháp và nghề luật sư đã biến mất đi một phần số tồn tại. Nay ở những quốc gia như Hoa Kỳ, nơi việc kiện tụng trở thành chuyên ngành nghề, và với lợi ích kiện kiện người đẫm máu thì luật sư ăn chia, đã khiến chúng ta càng cảm thấy ngành này đã biến thành nghề mại hóa quá mức. Những vụ này có hai vụ luật sư đã khiến tôi nghĩ lại.

Người đầu tiên là Luật Sĩ Lê Trần Luật, luật sư của bà Nguyễn Thị Việt, một trong tám giáo dân bị đưa ra tòa ở Thái Hà. Ông Luật đã có nhiệm vụ lên đường ra bào chữa cho những người tranh đấu những chúng ta chữa bao giờ đẫm máu nghe hay đẫm máu của ông. Vụ này, luật sư của ông đã đẫm máu cho phổ biến trên Internet. Không biết một vụ luật sư sẽ nghĩ sao với luật sư của ông những biến thân kiện Việt bài này thì hết sức cảm phục.

Một vụ với kháng đơn “bà Việt và những giáo dân bị xét xử hôm nay là hoàn toàn vô tội. Bị tố công thay cho những con người của người để hy vọng tìm thấy công lý đã bị truy tố và xét xử những những người phạm tội,” ông Luật đã xác định là cáo trạng nói bà Việt phạm pháp là hoàn toàn vô lý. Và vô lý chính là vì tài sản mà họ ra vào và phá hàng rào là tài sản của Giáo Hội mà nhà nước đã chiếm lĩnh một hợp pháp.

Chính quyền theo ông đã chiếm lĩnh đất này dựa trên hai văn bản pháp lý. Đầu tiên là Luật Cơ Cấu Cách Ruộng Đất năm 1953, những ông kháng đơn “Toàn bộ 38 Diện của Luật Cơ Cấu Cách Ruộng Đất năm 1953 ghi rõ diện tích của họ của Luật CCRĐ 1953 là ruộng đất sản xuất nông nghiệp ở nông thôn, mà đất đai thuộc khuôn viên nhà thờ Thái Hà là đất thành phố (thị trấn Hà Nội) nên không thuộc diện tích của cách của Luật CCRĐ.” Và “Thông tư số 73/TTg ngày 07/07/1962” với việc quy định đất của tư nhân cho thuê, đất vắng chủ, đất bỏ hoang nên thành, nên thi. Miền đất của nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế chữa bao giờ biến hoang thành ra không thể nằm trong “diện” của thông tư này.

Để “chức quê” thêm chính quyền, ông còn đưa ra hai số khác, một do Võ Nguyên Giáp và một do Hồ Chí Minh ký để xác nhận là “Các nhà thờ, chùa, đền, miếu, thánh thất và các đất thờ, các trường giáo lý của tôn giáo đẫm máu luật pháp bảo hộ”. Chữa hết, những việc đẫm máu với lý luật sư của thành phố Hà Nội với việc Linh Mục Vũ Ngọc Bích đã giao nộp đất này cho chính quyền, ông đã mang khéo của chính quyền trung ương “Nụ Tòa án công nhận lập luật sư của phía chính quyền Thành phố Hà Nội là đúng, tức công nhận những người quy định có quyền để nhấc đất sản phẩm tài sản trên cơ sở nhân của tài sản, thì đất này chúng ta những trái luật, mà còn công khai thừa nhận rằng: Chúng ta không, thì chúng ta hay ai đó cấp cao cao hơn một chút (có quyền quy định

Những vụ luot sđ đáng kính phục

Tác Giả: Lê Phan

Thứ Tư: 21 Tháng 1 Năm 2009 21:42

lý đđt nđđ c) là có quyđ n “giao” lãnh thđ, lãnh hđ i, không phđ n nđđ c Viđt Nam cho nđđ c ngoài mà không cđ n thông qua Quđ c Hđ i hođ c không cđ n phđ i tđ chđ c trđ ng cđ u ý dân?”

Phđ n hai cđ a bđ n luđ n cđ là đđ đđ đđ lý luđ n cđ a công tđ viđ n vđ cáo buđ c gây rđ i trđ t đđ công cđ ng, hđ y hođ i tài sđ n. Và sau cùng ông đđ đđ n tiđ ng chđ trách “Viđ c mđ t sđ cđ quan nhà nđđ c đđ cđ tình vi phđ m pháp luđ t, không tôn trđ ng sđ thđ t khách quan, không tôn trđ ng nhđ ng chđ ng cđ pháp lý, thiđ u công tâm trong quá trình giđ i quyđ t vđ n đđ đđ t đđ i, tài sđ n cđ a giáo xđ Thái Hà, đđ gây bđ t bình rđ t đđ n trong lòng giáo dân. Lđ ra chính quyđ n thành phđ Hà Nđ i phđ i nhđ n thđ y rõ đđ đđ u đđ và nhanh chóng sđ a sai, trđ đđ i công bđ ng cho ngđđ i dân; đđ ng này đđ i cđ tình đđ m đđ ng quyđ n đđ c, dùng mđ i thđ đđ n đđ đđ i phó vđ i dân, kđ cđ vu vđ, đđ ng đđ ng sđ viđ c, nhđ m mđ c đích đđ bđ p mđ i tiđ ng nói tđ đđ đđ ng tri con ngđđ i, dung túng kđ phđ m tđ i thđ t sđ, nhđ đđ ng chđ cho bóng tđ i và tđ i ác hoành hành, thách thđ c lòng tin.” Và đđ i tòa phđ i nhđ n là thân chđ cđ a mình vô đđ i.

Làm luđ t sđ bào chđ a trong mđ t chđ đđ không tôn trđ ng luđ t pháp mà dám mđ nh tiđ ng bđnh vđ c cho mđ t kđ bđ chđ đđ lên án đđ là mđ t đđ đđ u can đđ m. Dùng đđ i bào chđ a đđ lên án chính quyđ n chà đđ p lên pháp luđ t thì thđ t là mđ t hành đđ ng vô cùng đáng kính phục.

Nhđ ng không phđ i chđ có luđ t sđ Luđ t đđ Viđt Nam mà đđ ngay Hoa Kđ, mđ t vđ luđ t sđ khác đđ làm cho cđ nđđ c Mđ phđ i ngđ c nhiên và thán phđ c. Ngđđ i đđ là Luđ t Sđ Joseph Cao Quang Áđh. Câu chuyđ n cđ a ông nay đđ là câu chuyđ n đđ đđ cđ nđđ c Mđ biđ t đđ n nhđ ng đđ đđ u đáng kính phục vđ ông cũng nhđ vđ ông Luđ t là đđ chđ đđ y là nhđ ng con ngđđ i đđ dám nói dám làm.

Theo tđ Washington Post, ông Áđh, mđ t ngđđ i cho đđ n gđ n đđ y vđ n ghi tên mình là mđ t cđ tri đđ c đđ p, đđ nđ p \$900 đđ ra đđ ng cđ đđ i đđ n cho đđ ng Cđ ng Hòa. Nhđ ng cho đđ n khi ông thđ ng cđ, đđ ng Cđ ng Hòa đđ chđ ng ngđ ngđ gđ đđ n ông. Trđ đđ i tđ Post, ông nói “Chúng tôi cđ m thđ y quđ là đđ bđ bđ quên,” và có ý nói là sđ giúp đđ tài chánh ít đđ i vào tuđ n đđ cuđ i “có thđ hđ i nhiđ u hđ n đđ i. Chúng tôi đđ ng vđ n đđ ng vđ i chiđu bài cđ i tđ.”

Mà quđ là chính trđ đđ New Orleans cđ n thay đđ i. Nhân vđ t đđ đđ ng nhiđ m, Dân Biđ u William J. Jefferson là ngđđ i đđ là đđ tài chđ c cđđ i cđ a các nhà hài hđ đđ c vđ i câu đđ a “cold cash” (tiđ n đđ nh) bđ i FBI đđ tìm thđ y trong tđ đđ nh cđ a ông \$90.000 và hiđ n đđ ng bđ cáo buđ c vđ tđ i tham nhđng. đđ y vđ y mà tđ t cđ mđ i ngđđ i, kđ cđ hai đđ ng Dân Chđ và Cđ ng Hòa đđ u nghĩ là ông Jefferson sđ thđ ng bđ i vì ông đđ tđ ng thđ ng chđ n đđ n rđ i.

Những vụ luồn tọt đáng kính phục

Tác Giả: Lê Phan

Thứ Tư, 21 Tháng 1 Năm 2009 21:42

Trong buổi họp Hoa Kỳ, tiến viên đang tranh cãi là chuyên quan trọng. Ông John McCain thua ông Obama một phần chính là vì ông thiêu tiến. Vậy mà ngay cả trong khi đang báo cáo buổi tham nhũng, ông Jefferson đã viên đang đợc \$800,000 trong khi cho đợc tháng 10 năm nay, ông Ánh chỉ ra viên viên có \$47,000. Số tiến này là một phần tiến đợc \$70,000 ông vay riêng. Và mãi đợc phút chốt đợc Cộng Hòa mới một phần bao rút cho ông \$50,000. Những tiến cả những đợc đó đã không làm ông Ánh sợ lòng.

Mà đợc đó cũng không có gì. Tôi đã tiến gặp các tiến viên Hội Kông những người như ông Ánh hiện còn các tiến viên đó. Họ là những thanh niên giỏi Việt đợc tiến khắp các tiến trên thế giới. Họ không có bao nhiêu tiến bạc hay phần tiến những người có niềm tin và tiến tâm. Và họ đã làm tiến cả những gì có thể làm đợc cho những đợc bào xử sự đang một phần kết trong các tiến viên kinh hoàng đó.

Công lý hiện sự đợc cả báo viên viên những vụ luồn tọt như vậy.